



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ตามที่มีประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) นั้น คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัด และให้เกิดผลกระทบกับมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ดังนี้

1. ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (work from home) และพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ หากมีเหตุจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

2. ให้ผู้ประเมินตามประกาศนี้ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง

บุคลากรสายวิชาการขอให้ปฏิบัติหน้าที่สอนออนไลน์ การประเมินผลการเรียน หรืองานอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรสายปฏิบัติการขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่/ตำแหน่ง	ผู้ประเมิน
หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี	คณบดี
ภาควิชา/ศูนย์	หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการศูนย์
สำนักงานคณบดี	หัวหน้างานและผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

3. กรณีบุคลากรที่พำนักอยู่ หรือเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ขอให้งดการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขอให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบ รวมทั้งเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น

4. ให้บุคลากรดำเนินการตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางกายภาพ สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการของคณะวิทยาศาสตร์ในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร รวมถึงการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งก่อนเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ทุกอาคาร

5. บุคลากรที่มีอาการหรือมีประวัติที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยทันทีที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน หรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน พร้อมแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือคณบดี รับทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์